



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค.๐๐๓๒.๐๐๒/ว

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI) และการเตรียมความพร้อมกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเพื่อรองรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ (RTI) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาทิ ทรัพย์พิพัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มงาน HR ดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง	กลุ่มงาน HR
๒	ให้ โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเตรียมสถานที่ Home Quarantine ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่กลับมาจากปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยง ไม่สะดวกในการ Home Quarantine ที่บ้าน เช่น ห้องพิเศษของทางโรงพยาบาล หากต้องใช้โรงแรมในการกักตัว แต่ขาดแคลนงบประมาณ สามารถประสานงานเข้ามาได้ สสจ.	รพ. ทุกแห่ง
๓	ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการทำหนังสือราชการเพื่อแสดงตนในการเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงให้พนักงานขับรถและบุคลากรที่ไปปฏิบัติงาน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หากมีด่านตรวจค้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๔	มอบกลุ่มงาน NCD ดำเนินการจัดเตรียมบุคลากรไปช่วยจังหวัดสมุทรสาครตามที่เขตสุขภาพที่ ๗ แจ้งมา	กลุ่มงาน NCD
๕	ให้ทุกโรงพยาบาลจัดทำแผน BCP (Business Continuity Planning) และส่งเข้ามา สสจ. ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ มอบ กลุ่มงาน พนย. รวบรวม	รพ. ทุกแห่ง /กลุ่มงาน พนย.
๖	ให้ทีม Case Management กลุ่มงาน NCD และกลุ่มงานบริหารทั่วไป สรุปความพร้อมและความต้องการของโรงพยาบาลสนาม เช่น จำนวนเตียง ว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด	ทีม Case Management / กลุ่มงาน NCD /กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๗	ให้ NCD เตรียมข้อมูลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมหาสารคาม นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอมติเห็นชอบในการจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม	กลุ่มงาน NCD
๘	ให้ กลุ่มภารกิจ SAT ปรับเนื้อหาการนำเสนอ เป็น One page เพื่อส่งรายงานเขตสุขภาพที่ ๗ เนื่องจากเนื้อหามีความครบถ้วน โดยใช้ชื่อ การเฝ้าระวังเชิงรุกในจังหวัดมหาสารคามในการระบาดระลอกใหม่	กลุ่มภารกิจ SAT
๙	มอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ดำเนินการเสนอแผนการออกปฏิบัติงานกำกับติดตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ และการให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะตามมาตรการของกรมอนามัยให้ทราบ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ /กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๑๐	ให้ทุกอำเภอวางแผน Active surveillance ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด โดยดำเนินการ ๑) แผนการตรวจกลุ่มที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จำนวนเท่าไร ดำเนินการอย่างไร ๒) ให้มีการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวเป็นระยะ ๓) การดำเนินงานจัดการในพื้นที่เสี่ยง	สสอ.ทุกแห่ง

ลำดับ	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑๑	ให้กลุ่มภารกิจ STAG เตรียมร่างประกาศฉบับใหม่เพื่อเสนอในการประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยหากยังไม่พบผู้ติดเชื้อ เสนอให้อำเภอบรบือ ลดระดับการควบคุมให้เท่ากับอำเภออื่นๆในจังหวัดมหาสารคาม หรือยกเลิกประกาศฉบับของอำเภอบรบือ	กลุ่มภารกิจ STAG


(นายภาศิ ทรัพย์พัฒน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม